



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับสถานบริการรถจักรยานยนต์เช่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และอนาคตทางการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการ ไปใช้บริการ ในสถานบริการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเชยงรากฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการในสถานบริการเหล่านี้เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยตรวจพบนักศึกษาผู้ใดแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าไปในสถานบริการเหล่านี้ หรือตรวจพบสารเสพติด หรือทะเลาะวิวาท หรือเสพยาถึงขั้นมีเงินมาจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น จะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยไม่มีข้อยกเว้น

2. มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองขอให้ตรวจสอบสถานบริการเหล่านี้โดยสม่ำเสมอ และต่อเนื่องร่วมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ตรวจพบนักศึกษาระบบธรรมศาสตร์อายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ มหาวิทยาลัยจะดำเนินลงโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจจะถึงขั้นพักการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผู้ปกครองหรือเชิญผู้ปกครองของนักศึกษามาพบเพื่อรับทราบสภาพปัญหาดังกล่าวทุกกรณี

3. เนื่องจากมีนักศึกษาระบบธรรมศาสตร์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างข้ามถนนสายนี้ถึง 4 รายแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตร่างกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างสะพานลอยข้ามถนนตรงบริเวณใกล้ประตู และทำรั้วกั้นกลางถนนตลอดแนว ทั้งได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดควบคุมผู้ข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยอย่างจริงจัง ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามประตูเชยงราก จึงขอให้นักศึกษาใช้สะพานลอยเท่านั้น ถ้าหากมหาวิทยาลัยพบว่า มีนักศึกษาระบบธรรมศาสตร์ข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย หรือทำลายรั้วหรือสิ่งกีดขวางกลางถนน ไม่ว่าจะตรวจพบโดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ มีหลักฐานอื่นใดที่ชัดเจน เช่นภาพถ่ายจากกล้องวิดีโอ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาทุกคนที่กระทำการดังกล่าวนี้

มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า จะดำเนินการอย่างจริงจังในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิต และสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษา โดยจะหาหรืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ทั้งจะสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษาอย่างกว้างขวาง และจะจัดให้มีกิจกรรมบันเทิงที่ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น โรงภาพยนตร์ ฝึกปลอดแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพื่อให้ นักศึกษาระบบธรรมศาสตร์ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมในอนาคต ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2549

(ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์